

'เสียหนุ' นำลุยแบน 3 สารเคมี พท.โชว์ 9 ข้อชี้ทำเกษตรอินทรีย์ 'อนุทิน-มนัญญา' นำ 686 องค์การ สวมเสื้อขาว แบน 3 สารเคมี (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

สารเคมี

สธ.-686 องค์การ คิกออฟแบน 3 สาร

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เครือข่ายสนับสนุนการแบน 686 องค์การ ร่วมกับนักวิชาการ และคณะกรรมการรณรงค์ และขับเคลื่อนเพื่อยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่อันตรายต่อสุขภาพ จัดสัมมนา คิกออฟ (Kick off) ยกเลิกการใช้ 3 สารเคมีอันตรายทางการเกษตร “หยุดใช้ หยุดขาย หยุดตาย” โดยเสวนาวิชาการหัวข้อ “ความจริงของ 3 สารจากคนทำงานสู่ผู้บริโภค” เพื่อชี้แจงถึงผลกระทบในการใช้สารพาราควอต โกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส และเป็นการแสดงพลังเพื่อให้เกิดการแบนสารเคมีและให้มีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ในการห้ามผลิต นำเข้า และห้ามใช้ในการเกษตรก่อนการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายในวันที่ 22 ตุลาคม

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมได้พร้อมใจกันสวมเสื้อขาวเป็นสัญลักษณ์ต่อต้านการใช้สารพิษ นำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ สธ. นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ. น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ สธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการรณรงค์และขับเคลื่อนเพื่อยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่อันตรายต่อสุขภาพ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ สธ. พร้อมด้วย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พญ.พรพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย) น.ส.ปรชชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (ไทยแพน) นายสุนทร รักษรงค์ เลขาธิการสมาพันธ์ชาวนาเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สศท.) ได้ยืนรวมกันแสดงพลังโดยนำมือไขว่กันแนบอกเป็นรูปกากบาท กำมือขวา หมายถึง ไม่เอาสารเคมี ส่วนมือซ้ายชู 3 นิ้ว เพื่อยืนยันว่าไม่เอา 3 สารเคมีทางการเกษตร

'หมอหนุ' ให้กำลังใจกรรมการสธ.

นายอนุทินกล่าวว่า วันนี้พร้อมใจกันมาประท้วงการใช้สารเคมี และสนับสนุนให้มีการยกเลิก ซึ่งไม่ใช่แค่ 3 สารเคมี ไม่ว่าจะกี่พันหมื่นสารเคมีหากอันตรายก็ต้องแบน โดยพร้อมใจกันใส่เสื้อขาวมาด้วยความเต็มใจ และมาให้กำลังใจกับกรรมการวัตถุอันตรายในสัดส่วนของ สธ. ทั้ง 3 คน คือ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่จะไปร่วมการประชุมด้วยตนเอง ไม่มีการส่งตัวแทน และจะเข้าไปโหวตแบบเปิดเผยให้มีการแบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิด เพื่อประชาชนคนไทยและเกษตรกร และการไปโหวตครั้งนี้ไม่ได้เป็นการโหวตด้วยตัวเอง แต่เป็นการนำนโยบายของตนและปลัด สธ. ไปโหวต

“เพราะฉะนั้น จึงไม่ต้องมาลือลือ เพราะไม่ใช่เอกสิทธิ์ ท่านไปในฐานะอธิบดี ไม่ใช่ฐานะส่วนตัว ถ้าจะลือลือก็ต้องมาลือลือคนนี้ ซึ่งปิดไปแล้ว และเป็นการมาให้กำลังใจ น.ส.มนัญญา ด้วยที่เป็นด่านหน้าของการต่อสู้เพื่อประชาชน ซึ่งได้เลือกสิ่งที่ถูกต้อง สุขภาพประชาชนมาก่อน ยอมแลกกับคะแนนเสียง ทั้งที่เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ได้ และต้องทนกับแรงกดดันอย่างมาก อย่าคิดว่าไม่มีคนเข้ามาลือลือนี้ หากเห็นแก่อามิสสินจ้าง ป่านนี้คงรวนเรเล่นการเมืองไปแล้ว ไม่ต้องอธิบายไม่ต้องมาว่า ผมไม่มีความรู้หรือถูก

หลอก ใครจะหลอกอย่างไร แต่หลอกแล้วคนไม่ตาย ไม่ป่วย ก็ยอมให้หลอก รู้ว่าหลอกแต่เต็มใจให้หลอก และผมไม่ได้มานั่งฟังอะไรใครอย่างเดียว ผมก็อ่านเองได้ ทั้งไทย อังกฤษ ก็พอใช้ได้ จีนก็ไม่เลว ก็อ่านหมดเห็นแล้วว่า มันไม่มีประโยชน์อะไรเลย นอกจากทำให้คนที่หวังรวยบนความลำบากยากจนและสุขภาพของเกษตรกรได้ประโยชน์ขึ้นมา ซึ่งมีแค่ไม่กี่กลุ่ม และถามว่าเกษตรกรใช้แล้วรวยขึ้นจริงหรือไม่ หรือหากรวยขึ้นแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ใช้เงิน เพราะป่วยหรือตาย ต้องสูญเสียอวัยวะ ไม่สมประกอบ ซึ่ง สธ.ต้องรับภาระการรักษา ทั้งนี้ คนที่คิดเอาสารเคมีมาขายได้ กำไรที่หากมาจะพอยังชีพแล้ว ขอให้หยุดเถอะ สมองขนาดนี้ไปทำอะไรดี? บ้าง น่าจะทำมาหากินอย่างอื่น ถ้าไม่หยุดตอนนี้เวรกรรมตามทันแน่นอน และถ้าดีจริง มีประโยชน์ก็ต้องกล้าเปิดเผย ใครเป็นคนนำเข้าสารเคมียังไม่กล้าเปิดเผยเลย ต้องใช้คนบังหน้าอยู่” นายอนุทินกล่าว

อ้างนายกฯสนับสนุนให้แบน

นอกจากนี้ นายอนุทินกล่าวว่า เหตุที่ต้องแบนเพราะสารพิษเหล่านี้เสี่ยงได้ มีสิ่งอื่นทดแทนได้ และหากล้างสารเคมีออกได้ก็จะดี แต่จากข้อมูลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ชัดเจนว่าสารเคมีลงไปในดิน แหล่งน้ำ พืชผัก สารจึงไม่ได้แค่เคลือบอยู่ที่พืชผักแต่อยู่ในเซลล์ในเนื้อเยื่อ ล้างไม่ออก หากจะไม่รับสารพิษก็คือไม่กิน แต่ถามว่าคนไม่กินผักผลไม้ไม่กินข้าวได้หรือไม่ ทั้งนี้ การโหวตแบนสารเคมี 2 เสียงจาก สธ. 2 เสียงจาก กษ. และ 2 เสียงจากกระทรวงคมนาคม รู้อยู่แล้วว่าจะแบนเพื่อประชาชน จึงอยากขอให้ข้าราชการกระทรวงอื่นสนับสนุนเรื่องการแบนด้วย ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็สนับสนุนให้แบน

“แต่ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ จึงไม่ได้พูดตรงๆ จึงพูดแค่ว่าต้องลดละเลิกการใช้ อย่างไรก็ตาม หากผลการประชุมเกิดออกมาพลิกลือก ก็ไม่ใช่ความผิดของผู้ไปโหวตแบบ แต่ต้องเป็นหน้าที่ของคนที่เหมาะสมกว่ารัฐมนตรีทุกคนที่จะต้องมาแก้ไขปัญหานี้ ส่วนเรื่องการนำเงินส่วนอื่นมาชดเชยทดแทนให้แก่เกษตรกรที่เลิกใช้สารเคมีก็เป็นโอเคเดียว รัฐบาลสามารถพิจารณาจากส่วนอื่นมาชดเชยได้ เช่น หารือกับเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ก็มีแนวคิดจะนำเงินที่ไม่ต้องใช้รักษาจากกลุ่มคนป่วยนี้ก็ไม่น่าไปได้ แต่ขึ้นกับคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาด้วย” นายอนุทินกล่าว





'มณัญญา' ยืนยันมีคนเสียประโยชน์

น.ส.มณัญญา กล่าวว่า เมื่อมีคนเห็นด้วยก็สบายใจ แต่พอเริ่มดำเนินการไป มีคนเสียผลประโยชน์ก็เกิดการขัดแย้งขึ้น ก็รู้สึกตัวเองกำลังสร้างสองฝ่ายขึ้นในประเทศไทย ทำให้คนทะเลาะกันหรือไม่ แต่เมื่อมองย้อนกลับไปสมัยเป็นนายกเทศมนตรีแล้วเห็นคนเจ็บตายจากสารเคมีก็ต้องเดินหน้าต่อ อย่างไรก็ตาม มีการพูดกันถึงเรื่องสารทดแทน อยากเรียนให้ทราบว่า หากตอนนี้จะปลูกพืชแบบปุ๋ยอินทรีย์ ต้องระเบิดดินไปพุดกว่าก่อนนำเมล็ดไปฝังถึงจะได้พืชที่บริสุทธิ์ “หากเราไม่เลิกวันนี้ ต่อไปเราไม่ต้องขุดถึงดานดินเลยหรือไม่ถึงจะเลิกสารเคมีที่ไม่สามารถกำจัดออกไปจากพื้นดินได้แล้ว ซึ่งสรรพสิ่งหลายอย่างเป็นปุ๋ยได้ ทั้งผักตบชวา แม้แต่หญ้าก็เป็นปุ๋ยมีประโยชน์ในการคลุมดิน ทั้งนี้ อยากเจอเกษตรกรที่เดือดร้อนจากการยกเลิกสารเคมี เพราะไม่เคยเจอเลย มีแต่มาสนับสนุน แม้แต่ชาวไร่ก็ยังบอกว่าพร้อมเลิกใช้หากให้หยุดใช้”

น.ส.มณัญญา กล่าว ผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการชวนเกษตรกรไปร่วมกดดันคณะกรรมการหรือไม่ น.ส.มณัญญา กล่าวว่า จะมีมีอบไปกดดันหรือไม่ ไม่สามารถระบุได้ เนื่องจากไม่เคยเชิญชวนใคร ทุกอย่างเป็นอิสระ ไม่ได้มีการล็อบบี้ หรือเอาใครมา

ไปโอไทยชี้ต้องลงมติเปิดเผย

นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี หรือ ไปโอไทย กล่าวว่า ยืนยันเรื่องการแบน 3 สารเคมีให้เด็ดขาดภายในเดือนธันวาคมนี้ อีกทั้งต้องการเน้นย้ำว่าคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่จะมีการประชุมในวันที่ 22 ตุลาคม ควรมีการลงมติอย่างเปิดเผย โปร่งใส และขอให้มีการลงมติอย่างเปิดเผย โปร่งใส และขอให้มีการลงมติอย่างเปิดเผย โปร่งใส และขอให้มีการลงมติอย่างเปิดเผย โปร่งใส

“ช่วงของการปรับเปลี่ยนนั้น ถ้าหากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ได้ดำเนินการตามข้อเสนอของ สธ. ตั้งแต่แรกในชุดบริหารรัฐบาลที่แล้ว ก็จะมีเวลาดำเนินงานกว่า 2 ปี การเตรียมความพร้อมในมาตรการนี้เป็นความรับผิดชอบของ กษ. ดังนั้น ขณะนี้รัฐบาลควรเร่งหรือให้ความช่วยเหลือต่อทุกฝ่ายในช่วงเปลี่ยนผ่านและควรสร้างความชัดเจนโดยเร็ว” นายวิฑูรย์กล่าว

เครือข่ายออกแถลงการณ์ 6 ข้อ

วันเดียวกัน เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง 686 องค์กร ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลและคณะกรรมการวัตถุอันตรายแบนพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ภายในธันวาคม 2562 โดยเสนอ 6 ข้อ 1.ให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายแสดงการมีส่วนร่วมได้เสียตามมาตรา 12 ววรรค 2 ของ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 2.ให้คณะกรรมการพิจารณาปรับพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส จากวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตามข้อเสนอลงของคณะทำงานเพื่อพิจารณาความคิดเห็นของส่วนรัฐ ผู้นำเข้า เกษตรกรและผู้บริโภคต่อการยกเลิกคลอร์ไพริฟอส พาราควอต และไกลโฟเซต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหลายหน่วยงานข้างต้น 3.ให้คณะกรรมการลงมติแบบเปิดเผยพร้อมข้อวินิจฉัยส่วนบุคคล และเผยแพร่ต่อประชาชนและสื่อมวลชนทราบ 4.ให้รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการจัดทำมาตรการสนับสนุนให้เกษตรกร 455,786 ราย ชนิด (คิดเป็น 6.69 % ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งประเทศ) ที่แจ้งความจำนงและสอบผ่านเกณฑ์การใช้สารพิษ 3 ชนิด ให้สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่การปลูกพืชที่ไม่ต้องพึ่งพาสารพิษร้ายแรง โดยใช้วิถีกล เครื่องจักรกลการเกษตร การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชแบบผสมผสาน วิถีชีวภาพอื่นๆ หรือในกรณีจำเป็นก็อาจใช้สารทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า 5.ในระยะยาวให้รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีมาตรการสนับสนุนเกษตรกรให้ปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ต้นทุนสูง แต่เกษตรกรขายได้ในราคาต่ำ ไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืนรูปแบบต่างๆ และ 6.ให้รัฐบาลจัดเก็บภาษีสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตามระดับความเป็นอันตรายเพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงจากผลกระทบภายนอก (pesticide externalities) ที่มีมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งต้องสูญเสียไปกับการ

รักษาสุขภาพและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โดยนำภาษีที่เก็บได้ไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการจัดการวัชพืชและศัตรูพืชที่ปลอดภัยกับสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนเกษตรกรรายย่อย รวมทั้งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

พท. ไขว้ 9 ข้อแบน 3 สาร

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองหัวหน้าพรรค พท. และนายชาวลิต วิชยสุทธิ์ รองหัวหน้าพรรค พท. ในฐานะประธานคณะกรรมการวิชาการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคอุตสาหกรรม แถลงถึงการแบนสารพิษร้ายแรง

นายปลอดประสพกล่าวว่า พรรค พท. ในฐานะเป็นผู้เสนอญัตติต่อสภาให้ตั้งกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญเรื่องนี้ขึ้นมา จึงขอถือโอกาสนี้ประกาศจุดยืนว่า 1.พรรค พท. มองว่าเกษตรกรกว่า 30 ล้านคน ที่ดินอีกกว่า 100 ล้านไร่ เป็นความมั่นคงของชาติ 2.การเกษตรที่ดี ธุรกิจการเกษตรที่ดี หากทำอย่างถูกต้องจะทำให้ประเทศรุ่งเรืองขึ้นได้ 3.พรรค พท. เชื่อว่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สะอาด และปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ต้องเป็นเป้าหมายในการพัฒนาการเกษตรของไทย 4.ทางการศึกษาสารคลอร์ไพริฟอส-พาราควอต-ไกลโฟเซต เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม 5.ควรระงับสารทั้ง 3 ไว้ในครอบครองโดยทันที 6.เป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการหาทางออกเรื่องการทดแทนผู้เกี่ยวข้องให้ไวที่สุด 7.พรรค พท. ขอเสนอว่า ควรใช้งบจากหมวดความมั่นคงมาบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดจากเกษตรกร และผู้ประกอบการ 8.ขอวิงวอน และแสดงความเห็นใจผู้ที่เกี่ยวข้อง เราต้องพร้อมใจเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทางที่ดี ต้องกักฟันเดินหน้าเสียสละ และ 9.ขอให้กำลังใจคณะกรรมการพิจารณาวัตถุอันตราย ขอให้ท่านคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน และประเทศเป็นหลัก ตนไม่เชื่อว่าจะมีคนไหนที่ไม่หารือกับรัฐมนตรีของท่าน การตัดสินใจในวันพรุ่งนี้ ตนไม่ถือว่าเป็นการตัดสินใจของกรม หรือใครท่านใดท่านหนึ่ง แต่ตนจะถือว่าเป็นการตัดสินใจของรัฐมนตรี และรัฐบาล

ด้านนายชาวลิตกล่าวว่า กมธ. ขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่า กมธ. ไม่สนับสนุนในการหาสารเคมีชนิดอื่นมาทดแทน ไม่เอื้อกลุ่มทุนกลุ่มใดในด้านสารเคมี พรรค และ กมธ. จะสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้ นายกษ. ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุด นายกษ. จะทราบเรื่องนี้ดีที่สุด ก็อยู่ที่การตัดสินใจของท่าน หากท่านตัดสินใจพลาดในทางนโยบาย ท่านจะต้องรับผิดชอบในทางนโยบายเช่นกัน อย่างไรก็ตามอยากฝากรัฐบาลว่า เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจควรจัดงบประมาณไปตั้งห้องแล็บตรวจสอบที่ด้านเชิงของซึ่งเป็นต้นทาง เห็นว่าใช้งบเพียง 20



ลักษณะเท่ากัน เมื่อเทียบกับมูลค่าสินค้าที่เข้ามา
มาหลายร้อยล้านบาท

เครือข่ายเกษตรฯ แบนทั่วประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีความเคลื่อนไหว
จากเครือข่ายเกษตรต่างๆ ออกมาสนับสนุน
ให้แบน 3 สารพิษ อาทิ ที่ จ.เชียงใหม่ นาย
เกียรติศักดิ์ ฉัตรดี ผู้ประสานงานเครือข่าย
เกษตรทางเลือกจังหวัดเชียงใหม่ และประชาชน
ผู้บริโภคร่วมกว่า 150 คน เดินทางมายื่นหนังสือถึง
รัฐบาลเรียกร้องให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย
ลงมติในวันที่ 22 ตุลาคมโดยเปิดเผย ที่
มหาสารคาม เครือข่ายสนับสนุนการแบนสาร
พิษที่มีอันตรายร้ายแรงรวมตัวกันยื่นหนังสือ
ต่อนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัด
มหาสารคาม สนับสนุนการแบนสารเคมีอันตราย
ทางการเกษตร 3 ชนิด และเรียกร้องให้คณะ
กรรมการวัตถุอันตรายลงมติโดยเปิดเผย ที่
จ.ยโสธร นายอุบล อยู่หวั ประธานเครือข่าย
เกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน พร้อมด้วย
ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายสนับสนุนต่อต้านสารพิษ
ที่มีอันตรายร้ายแรงจังหวัดยโสธร จำนวน 23
กลุ่มเครือข่าย ประมาณ 50 คน เดินทางเข้ามา
ยื่นหนังสือแบนสารเคมีอันตรายทางการเกษตร
3 ชนิด และเรียกร้องให้คณะกรรมการวัตถุ
อันตรายลงมติโดยเปิดเผย

ที่ จ.สงขลา ชาวบ้านเครือข่ายครัวเรือน
เครือข่ายความมั่นคงทางอาหารภาคใต้และ
เครือข่ายของภาคประชาชนในจังหวัดสงขลา
และจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ กว่า 100 คน พร้อม
แผ่นป้ายข้อความแบน 3 สารเคมีอันตราย เข้ายื่น
หนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดสงขลา ที่ตลาดกรีนซินตา จ.ตรัง ซึ่งเป็น
ตลาดนัดพืชผักอินทรีย์ ไม่ใช่สารฆ่าแมลง
สารฆ่าหญ้าทุกชนิด และไม่ใช้ถุงพลาสติก
100% บรรดาเจ้าของผลผลิตทางการเกษตร
กว่า 30 รายได้ยื่นป้ายประชาสัมพันธ์แบนสาร
เคมีอันตราย ที่ จ.สตูล นายเสถียร ไช้สุวรรณ
ผู้ประสานงาน เครือข่ายเกษตรอินทรีย์แบบมี
ส่วนร่วมและ 9 เครือข่าย 50 คน ได้ยื่นหนังสือ
ถึงนายคึกฤทธิ์ กปิลาภจัน รอง ผวจ.สตูล ให้
รัฐบาลยกเลิกสารเคมีพิษเกษตร

